

สรุปผลการประชุมมอบนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
ในการประชุมข้าราชการพร้อมมอบนโยบายให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๒๐ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี
ภาคใต้ ๑๔ จังหวัด เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช
ภาคกลางและภาคตะวันออก ๒๕ จังหวัด เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
ภาคเหนือ ๑๗ จังหวัด เมื่อวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย



ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. การเตรียมความพร้อมในการจัดทำน้ำอภิเษกของกระทรวงมหาดไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p>	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้ชี้แจง ดังนี้</p> <p>๑) พิธีพลีกรรมตักน้ำ</p> <p>๑.๑) ในการบวงสรวง ห้ามมิให้เครื่องบวงสรวงเป็นเนื้อสัตว์ทุกชนิด เนื่องจากเป็นการบวงสรวงเทวดา สำหรับกล้วยน้ำไทซึ่งเป็นกล้วยพันธุ์หายาก จังหวัดสามารถใช้กล้วยน้ำว้าหรือกล้วยไข่แทนได้ ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นแหล่งเพาะปลูกกล้วยน้ำไทสำรวจปริมาณกล้วย หากมีเพียงพออาจส่งให้จังหวัดต่าง ๆ เพื่อใช้ในการทำพิธีบวงสรวงต่อไป</p> <p>๑.๒) กระทรวงมหาดไทยได้จัดเตรียมสิ่งของสำหรับใช้ในพิธีพลีกรรมตักน้ำให้จังหวัด ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) คนโทน้ำอภิเษก จังหวัดละ ๑ ใบ(๒) ชั้นน้ำสาครพร้อมที่ตัก จำนวนเท่ากับแหล่งน้ำที่กำหนดไว้ในแต่ละจังหวัด(๓) เทียน จังหวัดละ ๔ เล่ม ประกอบด้วย เทียนชัย ๑ เล่ม เทียนมฆามงคล ๑ เล่ม และเทียนพุทธาภิเษก ๒ เล่ม <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้มีการนัดหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดไปรับสิ่งของดังกล่าวพร้อมกัน และเมื่อได้รับสิ่งของไปแล้วขอให้เก็บรักษาให้ดี</p> <p>๑.๓) กระทรวงมหาดไทยขอให้จังหวัดดำเนินการตามรูปแบบพิธีการที่กำหนด และปฏิบัติเพื่อถวายพระเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่ ต้องให้ความสำคัญในขั้นตอนรายละเอียดต่าง ๆ ดูแลแหล่งน้ำให้เรียบร้อย และระมัดระวังไม่ให้เกิดภาพที่ไม่เหมาะสม และขอเชิญชวนผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติตนให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการรับประทานเจหรือไม่บริโภคเนื้อสัตว์</p> <p>ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทยจะได้มีหนังสือแจ้งรายละเอียดการปฏิบัติเพิ่มเติมให้จังหวัดทราบต่อไป</p> <p>๒) พิธีถวายพระพรชัยมงคล</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้รับมอบหมายให้อำนวยความสะดวกประชาชนมาเข้าเฝ้าฯทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ คน ซึ่งกรมการปกครองจะได้ประสานการปฏิบัติกับจังหวัดต่อไป ขณะเดียวกันให้จังหวัดเตรียมรับสัญญาณและติดตั้งจอเพื่อถ่ายทอดพิธีถวาย</p>	<p>กก.สป./ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>กก.สป./ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>พระพรชัยมงคลในพื้นที่ศาลากลางจังหวัดทุกจังหวัดให้เหมาะสมและเพียงพอ รวมทั้งเตรียมการปฏิบัติเช่นเดียวกับกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ประชาชนในจังหวัด ได้มีโอกาสร่วมในพิธีถวายพระพรชัยมงคล</p> <p>อธิบดีกรมการปกครอง (ร.ต.ท. อาทิตย์ บุญญะโสภัต) ในฐานะประธาน คณะทำงานฝ่ายจัดกระบวนการแห่งเชิญน้ำอภิเชก ได้ชี้แจง ดังนี้</p> <p>๑) การเชิญน้ำอภิเชก</p> <p>๑.๑) วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคนโทน้ำอภิเชก ของจังหวัดมาเก็บรักษาที่กระทรวงมหาดไทย โดยเวลา ๑๘.๓๐ น. ขอเชิญ ผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมซ้อมย่อย โดยกรมการปกครองได้จัดทำข้อมูลประกอบการซักซ้อม อาทิ แผนผังลำดับจุดยืนในขบวน ท่าทางการถือคนโท ท่าทางการเดิน เส้นทางกาเดิน การแต่งกาย ชุดปกติขาว สวมหมวก</p> <p>๑.๒) วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๐๐ น. ขอเชิญผู้ว่าราชการจังหวัด ร่วมซ้อมใหญ่เสมือนวันจริง คือ ซ้อมเดินริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเชกจาก กระทรวงมหาดไทยไปวัดสุทัศนเทพวราราม และจากวัดสุทัศนเทพวราราม ไปพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (ประตูสวัสดิโสภกา) การแต่งกาย เครื่องแบบสีกา กอพับ แขนยาว สวมหมวก</p> <p>๑.๓) วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐ น. แห่งเชิญคนโทน้ำอภิเชก จากกระทรวงมหาดไทยไปวัดสุทัศนเทพวราราม ซึ่งประกอบด้วยขบวนแห่ง ๘ ตอน มีวงดุริยางค์ หมู่ง รถบรรทุกคนโทน้ำอภิเชก และมีผู้ว่าราชการจังหวัดร่วมเดิน ในขบวน โดยกรมการปกครองจะจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติ อาทิ การเชิญคนโทน้ำอภิเชกจากรถบรรทุกมาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อเชิญไปวางใน พระอุโบสถ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญคนโทน้ำเรียบร้อยแล้ว จะมีการตั้งแถว เพื่อเดินกลับมากระทรวงมหาดไทย การแต่งกาย เครื่องแบบปกติขาว สวมหมวก</p> <p>๑.๔) วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๖.๓๐ น. แห่งเชิญน้ำอภิเชก จากวัดสุทัศนเทพวรารามไปวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อไปถึงประตูสวัสดิโสภกา จะแบ่งการปฏิบัติเป็น ๒ ส่วน คือ ส่วนที่ ๑ ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวง มหาดไทย อธิบดี (ผู้เชิญน้ำสรงมรธาภิเชก) รวม ๙ คน วางรูปเทียนแพ และ ส่วนที่ ๒ ผู้ว่าราชการจังหวัดวางพานพุ่มเงินพุ่มทอง โดยกรมการปกครองจะจัดเจ้าหน้าที่ ติดตามสนับสนุนการปฏิบัติ อาทิ การเชิญคนโทน้ำอภิเชกให้ผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อเชิญไปวางในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม การเชิญพานพุ่มเงินพุ่มทอง ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดวางในพิธี การแต่งกาย เครื่องแบบเต็มยศ สายสะพาย ช้างเผือก สวมหมวก</p> <p>๒) พิธีถวายพระพรชัยมงคล</p> <p>กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครองได้รับมอบหมายเรื่องการ อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาร่วมรับเสด็จ ดังนี้</p> <p>๒.๑) การรับเสด็จบริเวณรอบกระทรวงมหาดไทยในการเสด็จเลียบพระนคร โดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน</p>	<p>กก.สป./ปค./ ทุกจังหวัด</p> <p>กก.สป./ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>๕,๐๐๐ คน จาก ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดละ ๑,๐๐๐ คน</p> <p>๒.๒) การเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ในการเสด็จออกมหาสมาคม ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๕๐,๐๐๐ คน จากทั่วประเทศ โดยจะใช้ระยะทางในการกำหนดจำนวนประชาชนที่เข้าร่วม สำหรับรูปแบบการเดินทาง จุดพักรถ และการอำนวยความสะดวกอื่น ๆ จะมีลักษณะเดียวกับการเข้าร่วมในพระราชพิธีพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้ขอขบประมาณสนับสนุนการดำเนินการของจังหวัดแล้ว อยู่ระหว่างกำหนดรายละเอียดการปฏิบัติ ซึ่งจะได้ประสานรายละเอียดการปฏิบัติไปยังจังหวัดต่อไป ในเบื้องต้นขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดได้รับทราบข้อมูลในภาพรวมและเตรียมการในเบื้องต้นไว้ก่อน เช่น การประสานรถเดินทาง การตรวจสภาพรถเดินทาง เป็นต้น</p> <p>อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ) ได้ชี้แจงดังนี้</p> <p>๑) การใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินการในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ซึ่งถือเป็นภารกิจตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ โดยใช้จ่ายจากงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหากงบประมาณดังกล่าวไม่เพียงพอ จำเป็นต้องใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม แต่ไม่ต้องด้วยเงื่อนไขการใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสม กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้เสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยอนุมัติยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายจากเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมได้ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทราบแล้วตามหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว ๑๖๗๓ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒) การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธรมณฑ์ศักดิ์สิทธิ์</p> <p>กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธรมณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ จึงขอความอนุเคราะห์จังหวัด ส่งข้อมูลต่อไปนี้ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.๑) รูปภาพแหล่งน้ำพระพุทธรมณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ (ความละเอียดไม่ต่ำกว่า ๕ ล้านพิกเซล) จำนวนไม่ต่ำกว่า ๑๐ ภาพ ดังนี้</p> <p>(๑) ภาพแหล่งน้ำพระพุทธรมณฑ์ศักดิ์สิทธิ์สภาพปัจจุบัน (มุมสูง ประมาณ ๑๐ เมตร / มุมกว้าง ๑๘๐ องศา / มุมเน้นเฉพาะจุดของแหล่งน้ำพระพุทธรมณฑ์ศักดิ์สิทธิ์)</p> <p>(๒) ประวัติความเป็นมาของแหล่งน้ำพระพุทธรมณฑ์ศักดิ์สิทธิ์</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p> <p>สถ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>(๓) ภาพสถานที่สำคัญที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ เช่น จังหวัด นครปฐม คือ องค์พระปฐมเจดีย์</p> <p>(๔) บันทึกภาพลงในแผ่นซีดี เป็นไฟล์นามสกุล .jpg ส่งมาที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมส่งเป็น email มาที่ dlao๘๐๑.๒@gmail.com</p> <p>๒.๒) ข้อมูลประจำจังหวัด ได้แก่ ตราประจำจังหวัด ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไป เป็นต้น</p> <p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) งานที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงมหาดไทยในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก มี ๒ งาน คือ การจัดทำน้ำอภิเษก และพิธีถวายพระพรชัยมงคล โดยกระทรวงมหาดไทย จะต้องจัดทำเอกสารถวายรายงานก่อนวันพระราชพิธี ขอให้กำหนดแบบฟอร์ม การรายงานของจังหวัดให้เป็นรูปแบบเดียวกัน</p> <p>๒) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามกรอบระยะเวลา (Timeline) ดังนี้</p> <p>๒.๑) การเตรียมความพร้อมทางกายภาพของแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้เรียบร้อย เช่น การปรับปรุงภูมิทัศน์ การจัดทำแท่น/ทำตักน้ำ สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ เป็นต้น ภายในวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒</p> <p>๒.๒) การชักซ้อมพิธีการภายในของแต่ละจังหวัด เช่น พิธีพลีกรรมตักน้ำ พิธีทำน้ำอภิเษก พิธีสงฆ์ พิธีพราหมณ์ เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป ถึงก่อนวันประกอบพิธี (๖ เมษายน ๒๕๖๒)</p> <p>๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดควรเข้าร่วมในพิธีต่าง ๆ ด้วยตนเอง ถือเป็น การแสดงออกในฐานะพ่อเมือง รวมทั้งต้องมีการชักซ้อมการปฏิบัติทุกขั้นตอน ทั้งนี้ หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีการเจ็บป่วยที่รุนแรงในวันประกอบพิธีจริงขอให้แจ้ง กระทรวงมหาดไทยทราบ</p> <p>๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความสำคัญกับการเตรียมพร้อมและเริ่มพิธีให้ ตรงเวลา กรณีต้องนั่งเรือหรือลากแพไปตักกลางน้ำให้ถึงจุดตักก่อนเวลาฤกษ์</p> <p>๕) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดทำน้ำอภิเษกให้มีความสะอาดและบริสุทธิ์ หลังจากการประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์แล้ว โดยใช้วิธีการ กรองน้ำให้สะอาด ปราศจากมลพิษ ไม่มีเชื้อโรค ไม่มีตะกอนหรือสารแขวนลอย</p> <p>๖) ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับจังหวัด ประกอบด้วย</p> <p>๖.๑) ประธานในพิธีพลีกรรมตักน้ำทุกแหล่งน้ำจะต้องนั่งคุกเข่าตักน้ำเท่านั้น</p> <p>๖.๒) กรณีน้ำที่จะตักมีระดับต่ำมาก อาจต้องใช้อุปกรณ์ชักรอกน้ำขึ้นมา หรือนำน้ำขึ้นมาไว้ในภาชนะรองรับน้ำไว้ในระดับที่ตักถึง เพื่อให้สามารถประกอบ พิธีได้โดยสะดวก ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละแห่ง</p> <p>๖.๓) ให้ตักน้ำในปริมาณที่ใกล้เคียงและเพียงพอกับคนโทบรรจุน้ำอภิเษก (๔.๕ ลิตร) โดยไม่ควรตักน้ำในปริมาณที่มากเกินไปจนสมควร</p> <p>๖.๔) ให้จัดทำชুমถวายพระเกียรติเพื่อประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำตาม แบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนด โดยให้ความสำคัญกับความถูกต้อง</p>	<p>กก.สป./ปค./สธ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ความเหมาะสมและสมพระเกียรติยศ</p> <p>๖.๕) ให้ประดับตกแต่งแหล่งน้ำ/บ่อน้ำด้วยดอกไม้สด แต่หากจำเป็นต้องใช้ผ้าระบายตกแต่งให้ใช้สีผ้าตามเบอร์ที่กำหนด</p> <p>๖.๖) ให้เก็บป้ายชื่อแหล่งน้ำที่เป็นพลาสติก/ป้ายอื่นที่ไม่มั่นคงถาวร/ไม่เหมาะสมบริเวณประกอบพิธีพิธีกรรมตักน้ำออก เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย</p> <p>๖.๗) หากได้มีการปรับปรุงหรือจัดตกแต่งแหล่งน้ำเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเจ้าหน้าที่ หรือ อส. เฝ้ารักษาการณ์บริเวณแหล่งน้ำ และบริเวณที่จะประกอบพิธีต่าง ๆ</p> <p>๗) กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือแจ้งไปยังจังหวัด ยกเว้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้จ่ายเงินสะสมหรือเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อดำเนินการหรือสนับสนุนการดำเนินงานในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกได้ เช่น การประดับตกแต่ง การจัดทำหนังสือที่ระลึก เป็นต้น โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งการท้องถิ่นจังหวัดและผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการสนับสนุนต่อไป</p> <p>๘) กระทรวงมหาดไทยจะจัดการประชุมผ่านระบบวิดีโอทัศน์ทางไกล (Video Conference System : VCS) เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องซักซ้อมพิธีการ/ชี้แจงแนวทางปฏิบัติให้จังหวัดใช้เป็นรูปแบบมาตรฐานในแนวทางเดียวกัน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒</p>	
<p>๒. การฟื้นฟูและพัฒนาลำน้ำ</p> <p>คู คลอง เพื่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาคัดเลือกลำน้ำ คู คลองสำคัญ เพื่อเป็นพื้นที่เป้าหมาย และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดกายภาพที่สวยงาม เป็นการปลูกฝังให้เกิดความร่วมมือ มีจิตสาธารณะ และทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นโดยการเป็นจิตอาสา โดยให้ดำเนินการและรายงานความคืบหน้าให้กระทรวงมหาดไทยทราบ ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประชาสัมพันธ์ให้ชาวกรดำเนินการได้</p>	<p>สนผ.สป./ ทุกจังหวัด</p>
<p>๓. โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร.</p>	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้ชี้แจง ดังนี้</p> <p>๑) โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. มี ๓ ประเภท ได้แก่ จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาเฉพาะกิจ และจิตอาสาภัยพิบัติ โดยจะมีการรับสมัครจิตอาสาเพิ่มเติม</p> <p>๒) โครงสร้างการปฏิบัติของจิตอาสา แบ่งเป็น ๓ ส่วน ประกอบด้วย (๑) ฝ่ายอำนวยการจิตอาสา (๒) โรงเรียนจิตอาสา และ (๓) กองกำลังจิตอาสา แบ่งเป็น ระดับภาค มีแม่ทัพภาคเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ ระดับจังหวัด มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ และระดับอำเภอ มีนายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์ฯ</p> <p>๓) เมื่อมีพระราชโองบาย กระทรวงมหาดไทยจะได้มีการปรับโครงสร้างของสำนักงานปลัดกระทรวง รวมทั้งกรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติ โดยจัดสรรงบประมาณให้จังหวัดในกรอบงบประมาณปกติของส่วนราชการ สำหรับรายละเอียดจะมีการแจ้งเป็นหนังสือให้ทราบต่อไป</p>	<p>สนผ.สป./ปค./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>โครงการจิตอาสาพระราชทาน ๙๐๔ วปร. เป็นยุทธศาสตร์ที่จะแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ โดยยึดประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง และประชาชนร่วมลงมือปฏิบัติ</p>	
<p>๔. การเตรียมความพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.)</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดูแลการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย</p>	<p>ปค./ทุกจังหวัด</p>
<p>๕. การบริหารจัดการขยะมูลฝอย</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รณรงค์และประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และสร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะในครัวเรือน โรงเรียน วัด ที่สาธารณะ ห้างร้าน ร้านค้าในหมู่บ้าน เป็นต้น เพื่อสร้างแรงกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน แยกขยะก่อนทิ้ง และใช้หลัก ๓ข คือ การใช้ใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่ (3R : Reduce Reuse Recycle)</p> <p>๒) แนวทางการแก้ไขปัญหาให้เริ่มต้นจากผู้ที่ก่อให้เกิดขยะ โดยใช้หลัก ๓ข หรือ 3R โดยต้องรณรงค์ให้จังหวัดดำเนินการคัดแยกขยะให้ได้ เพราะหากไม่มีการคัดแยกขยะจะต้องใช้งบประมาณในการบริหารจัดการขยะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ และเมื่อทำการเผาขยะจะทำให้โลหะหนักมีการกระจายตัว โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ทิ้งทราบว่าต้องทิ้งด้วยถุงสีอะไร ทั้งนี้ เมื่อมีการคัดแยกขยะแล้วองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องจัดเก็บขยะที่มีการคัดแยกขยะแล้วให้ได้</p> <p>๓) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องพิจารณาหาแนวทางไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะหรือหากมีการทิ้งขยะจะต้องมีผู้เก็บขยะที่เก่ง ทั้งนี้ ต้องเน้นย้ำให้นายอำเภอไปกล่อมเกล่าประชาชนเรื่องการคัดแยกขยะและการทิ้งขยะ รวมทั้งกำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการเรื่อง 3R ให้ได้</p> <p>๔) ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาหาแนวทางการรวมกลุ่ม Cluster เพื่อกำจัดขยะ โดยต้องมีการหารือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะขยะในพื้นที่เกาะและเมืองที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว</p>	<p>สถ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๖. การสร้างการรับรู้สู่ชุมชน</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) รัฐบาลต้องการให้กระทรวงมหาดไทยสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน เนื่องจากมีกลไกผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ ปลัดอำเภอ ท้องที่ และท้องถิ่น โดยเน้นการกล่อมเกล่า (Socialization) ผ่านหอกระจายข่าว สถานีวิทยุชุมชน</p> <p>๒) ให้ขับเคลื่อนกลไกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ในการสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน เน้นการสื่อสารให้กับประชาชนด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย หากกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ยังไม่สามารถสื่อสารได้ ให้นายอำเภอเป็นผู้ทำหน้าที่แทน แต่หากนายอำเภอ</p>	<p>ศสส.สป./สน.สป./ ปค./สถ./ปภ./ ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>ยังไม่สามารถสื่อสารได้อีก ให้เป็นหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างการฝึกกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้สามารถสื่อสารกับประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓) กระทรวงมหาดไทยอยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำเนื้อหาในการสื่อสาร ทั้งนี้ ให้จังหวัดมอบหมายผู้ประสานงานของจังหวัด (ไม่เกิน ๒ คน) เข้าเป็นสมาชิกในไลน์กลุ่ม “ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน” เพื่อรับข้อมูลข่าวสารจากทีม admin กลาง และนำไปสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนตามแนวทางที่กำหนด</p>	
<p>๗. การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ปี ๒๕๖๒</p>	<p>ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย</p> <p>๑) กองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติจัดประชุมบูรณาการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ปี ๒๕๖๒ โดยมีคณะองคมนตรีเข้าร่วมรับฟังติดตามสถานการณ์และให้ข้อเสนอแนะในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาย้ายแล้ง ปี ๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องทราบรายละเอียดว่าพื้นที่ใดของจังหวัดมีปัญหา น้ำอุปโภคบริโภค น้ำการเกษตร น้ำภาคอุตสาหกรรม นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้บัญชาการต้องทราบรายละเอียดการดำเนินการในทุกเรื่อง ตั้งแต่การเตรียมการป้องกัน การจัดการภัย และการฟื้นฟูเยียวยา เพื่อจะได้เป็นข้อมูลในการถวายรายงาน</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>
<p>๘. การกิจปกติและอื่น ๆ</p>	<p>ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) ได้ชี้แจง ดังนี้</p> <p>๑) กระทรวงมหาดไทยได้จัดสรรงบประมาณให้จังหวัดประมาณ ๕๐ ล้านบาท เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาระงควั่น/เดือดร้อนของจังหวัด โดยสามารถใช้งบประมาณส่วนนี้ในการแก้ไขปัญหและความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ ต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย กรณีที่จังหวัดใดมีความประสงค์จะใช้งบประมาณในการซ่อมแซมต่าง ๆ เช่น ศาลากลางจังหวัด บ้านพัก ห้องสุขา เป็นต้น หรืองานอื่นใดที่เป็นปัญหาของประชาชน ปัญหาร้องเรียนหรืองานถวายฎีกา ให้แจ้งคำขอมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อจัดสรรเงินเหลือจ่ายให้ หากไม่มีเงินเหลือจ่าย กระทรวงมหาดไทยจะเสนอเรื่องให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแหล่งเงินอื่นต่อไป</p> <p>๒) การแก้ไขปัญหาย้ายแล้งในพื้นที่ ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดจัดตั้งโรงครัวพระราชทาน และให้มีรถประกอบอาหาร (รถอาจมาจากหน่วยทหารหรือหน่วยงานอื่น) ควบคุมไปด้วยทุกครั้งที่เกิดภัยในพื้นที่ โดยกระทรวงมหาดไทยได้ขอตั้งงบประมาณรายการซื้อรถ และส่งมอบให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อแก้ไขปัญหาย้ายแล้งในพื้นที่</p> <p>ในส่วนของพระมหากรุณาธิคุณในพื้นที่ภาคใต้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเงินเพื่อใช้ในการซื้อรถพระราชทานมาประจำไว้ที่มณฑลทหารบกต่าง ๆ เพื่อให้จิตอาสาใช้ปฏิบัติงานในการประกอบอาหารดำรงชีพ ทั้งนี้ จะมิงงบประมาณ</p>	<p>สบจ.สป./กค.สป./ ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./ทุกจังหวัด</p>

ประเด็น	รายละเอียดข้อสั่งการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
	<p>พระราชทานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นการสำรองก่อน โดยขอให้ใช้เงินพระราชทานให้เป็นไปตามพระราโชบายอย่างแท้จริง ในกรณีที่จังหวัดไม่มีงบประมาณให้หาหรือมายังกระทรวงมหาดไทยเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาต่อไป</p> <p>๓) กรณีเงินของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้ได้ และขอให้กำกับผู้ปฏิบัติให้ดี สำหรับกรณีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย ขอให้จังหวัดทำหนังสือถึงรองประธานมูลนิธิฯ เนื่องจากประธานมูลนิธิฯ คือ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ทำหนังสือเสนอไปถึงประธานมูลนิธิฯ และต้องขอถอนเรื่องคืน</p> <p>๔) งานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก หากผู้ว่าราชการจังหวัดมีประเด็นข้อสงสัยให้สอบถามมาที่กระทรวงมหาดไทยก่อนที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และขอให้ดำเนินการทุกอย่างให้เป็นไปตามกรอบที่กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง กำหนด</p> <p>๕) ศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการตามแนวทางที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กำหนด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้อำนวยการศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัด ซึ่งศูนย์ฯ จะทำหน้าที่บริหารจัดการข้อมูลเรื่องน้ำทั้งหมด โดยต้องเน้นความชัดเจน เรื่อง ข้อมูลพื้นที่เสี่ยงภัยให้ด้วย</p> <p>กระทรวงมหาดไทยได้หารือและให้แนวทางกับการประปาส่วนภูมิภาค โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถขอใช้น้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค ๒๓๔ สาขา เพื่อไปแจกจ่ายให้กับประชาชนได้ โดยต้องมีหลักฐานเพื่อให้การประปาส่วนภูมิภาคสามารถจำหน่ายน้ำได้</p>	<p>ปภ./ทุกจังหวัด</p> <p>กก.สป./ทุกจังหวัด</p> <p>ปภ./กปภ./ทุกจังหวัด</p>

กระทรวงมหาดไทย

สำนักนโยบายและแผน สป.

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๐๐ น.